

ที่ ศธ ๐๔๓๒๓/๖๕๒๕๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๘

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๘

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่พุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมไพโรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ สามารถส่งใบสมัครและลงทะเบียนทางระบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้จะเริ่มให้มีการสมัครและลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ <http://www.niti.ubru.ac.th> และทาง facebook Fanpage:<https://web.facebook.com/โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย-คณะนิติศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-๒๐๙๙๖๓๙๘๖๔๖๒๔๘> และ <https://www.facebook.com/LawRajibhatUbon/> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกลักษณ์ บุญท้าว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘
โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



๑. วัน เวลา และสถานที่แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโดยจะมีขึ้น ณ หอประชุมไพโรหะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ก. รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ก. รอบคัดเลือก วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด ๓๐ ทีมแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ข. รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

๒. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา

ก. โรงเรียนที่สนใจส่งตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา โดยสามารถส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องส่งใบสมัครออนไลน์และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <http://www.niti.ubru.ac.th> และทาง Facebook Fanpage: **คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Lawubru** โดยส่งใบสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ (เท่านั้น) โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการจัดงานแข่งขันจะไม่รับใบสมัครทางอื่นเด็ดขาด เช่น ทางโทรสาร (Fax) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(E - mail) หรือการรับสมัครหน้างาน (Walk - in) เป็นต้น ดังนั้นโรงเรียนใดที่ไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครออนไลน์ และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายตามวิธีการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

ข. การส่งตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ต้องส่งสมัครเข้าแข่งขันในนามของโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถส่งได้ ๒ ทีม ทีมละไม่เกิน ๒ คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถส่งได้ ๒ ทีม ทีมละไม่เกิน ๒ คน

ค. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา สามารถ ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ <http://www.niti.ubru.ac.th> และทาง Facebook Fanpage: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Lawubru ได้ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

ง. ในวันแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและอาจารย์ผู้ฝึกสอน ต้องมาลงทะเบียนที่ หอประชุมไพฑูริย์ ในเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. หากไม่มาลงทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์

๓. ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน

๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

❖ ประเภทของข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ที่จะใช้ในการวัดความรู้ทางด้านกฎหมาย เป็นข้อสอบปรนัยจำนวน ๔๐ ข้อ (๔๐ คะแนน) ใช้เวลา ๖๐ นาที โดยไม่มี การสอบรอบคัดเลือก

❖ ขอบเขตเนื้อหา กฎหมายที่จะใช้ในการตอบปัญหาในครั้งนี้ ยึดตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล เช่น กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถ ของผู้เยาว์ กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว เช่น การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศ โดยสังเขป เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และ เน้นการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายแรงงาน กฎหมายปกครอง, ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา และโทษ

เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่ง และความรับผิดทางแพ่ง เช่น การทำผิดสัญญา การทำละเมิด

๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

❖ ประเภทของข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษา จะใช้ในการวัดความรู้ทางด้านกฎหมาย ได้แก่ ข้อสอบปรนัย โดยแบ่งออกเป็น

▣ รอบคัดเลือก แข่งขันด้วยข้อสอบปรนัย ๔๐ ข้อ (๔๐ คะแนน) ใช้เวลา ๖๐ นาที

▣ รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันด้วยคำถามปรนัย ๑๕ ข้อ (๑๕ คะแนน) ใช้เวลาข้อละ ๑ นาที โดยกรรมการจะอ่านคำถามและเฉลยทีละข้อ ซึ่งในกรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากันจะใช้คำถามสำรองเป็นคำถามปรนัยตัดสินทีละข้อ

❖ ขอบเขตเนื้อหา กฎหมายที่จะใช้ในการตอบปัญหาในครั้งนี้นำประกอบด้วย กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายปกครอง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาล กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายจรรยา

๔. กติกาการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษา

๔.๑ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด ในส่วนของคำถามที่ใช้ในการแข่งขันจะตั้งคำถามโดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๔.๒ หากระหว่างการแข่งขันพบว่าผู้เข้าแข่งขันทุจริตในการแข่งขันไม่ว่าด้วยประการใด จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

๕. รางวัล

๕.๑ รางวัลสำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี้

☞ รางวัลชนะเลิศ

โล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

☞ รองชนะเลิศอันดับ ๑

โล่รางวัลจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

☞ รองชนะเลิศอันดับ ๒

โล่รางวัลจากอธิการบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

☞ รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท (๓ รางวัล)

☞ รางวัลทีมคะแนนสูงสุดลำดับที่ ๗ - ๓๐

เงินรางวัล ๕๐๐ บาท (๒๔ รางวัล)

๕.๒ รางวัลสำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีดังนี้

☞ รางวัลชนะเลิศ

โล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

☞ รองชนะเลิศอันดับ ๑

โล่รางวัลจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท

☞ รองชนะเลิศอันดับ ๒

โล่รางวัลจากอธิการบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

☞ รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท (๓ รางวัล)

☞ ทีมที่รอบชิงฯที่เหลือ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท (๒๔ รางวัล)

๕.๓ ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมและอาจารย์ผู้ฝึกสอนจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

ติดตามข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ : <http://www.niti.ubru.ac.th>

Facebook Fanpage : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Lawubru

Facebook : โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

ติดต่อประสานงาน

อาจารย์มานัส สมสวย ๐๖๔ - ๓๓๙ - ๓๕๘๒ หรือ

คุณไกรสร พันพงค์แข็ง ๐๘๖ - ๘๗๑ - ๓๔๗๒



QR Code

สำหรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘